
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



 



 



 



 



  



  



  



  



  



  



 

 

ANRPC ระบุว่า การส่งออกยางธรรมชาตริะหว่าง ม.ค.-ส.ค. 2017 เพิม่ขึน้ 9.2% 

 

 จากรายงานแนวโนม้และสถิติยางธรรมชาติล่าสุดของสมาคมประเทศผูผ้ลิตยาง

ธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries หรือ ANRPC) การส่งออกยางธรรมชาติ

ทั้งหมดมีปริมาณ6.274 ลา้นตนั ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2017 โดยส่งออกเพิ่มข้ึน 9.2% จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2016 

รายงานการส่งออกยางธรรมชาติประจ าปีท่ีปรับตวัเลขใหม่ของประเทศสมาชิก ANRPC คาดวา่จะ

อยูท่ี่ 9.421 ลา้นตนั ในปี  2017 หรือเพิ่มข้ึน 4% จาก 9.061 ลา้นตนั เม่ือปี 2016 การเพิ่มข้ึนดงักล่าว

เป็นการปรับตวัเลขของกมัพชูา จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

 การส่งออกทั้งหมดรวมการส่งออกยางธรรมชาติไปจีนในรูปของยางคอมพาวนด ์

(HS4005.10, 4005.20, 4005.91, 4005.99)  และยางผสม (HS4002.80) การส่งออกมีปริมาณ 5.743 ลา้นตนั 

ระหวา่งเดือนมกราคม – สิงหาคม 2016 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว การส่งออกเพิ่มข้ึนในประเทศผู ้

ส่งออกหลกั เช่น ไทย (0.6%) อินโดนีเซีย (15.2%) เวยีดนาม (9.5%) มาเลเซีย (16.9%) และกมัพชูา 

(31.5%) 

 การส่งออกของประเทศสมาชิก ANRPC คาดวา่จะมีปริมาณ 8.671 ลา้นตนั ในช่วง 11 เดือน

แรกของปี 2017 หรือเพิ่มข้ึน 16.7% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นตวัเลขจริงจนถึงเดือน

พฤษภาคม 2017ตวัเลขคาดการณ์เบ้ืองตน้จนถึงเดือนสิงหาคม 2017 และตวัเลขคาดการณ์ระหวา่ง

เดือนกนัยายน – พฤศจิกายน 2017 

 

 

 



 

 

Kossan Rubber และ UiTM ลงนามในความตกลงความร่วมมือ

ระหว่างอุตสาหกรรม – มหาวิทยาลยั 

 บริษทั Kossan Rubber Industries Bhd ผูผ้ลิตถุงมือยางของมาเลเซีย ไดล้งนามในความ

ตกลงความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีUniversiti Teknologu MARA (UiTM) ผา่นทาง

บริษทัในเครือ Doshin Rubber Products (M) Sdn Bhd ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่70% 

 Kossan เปิดเผยวา่ ความตกลงดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

อุตสาหกรรม-มหาวทิยาลยั ในการแบ่งปันความรู้ การอ านวยความสะดวกในการวจิยัและพฒันา

ผลิตภณัฑข์อง Doshin และการแบ่งปันทรัพยากรและความเช่ียวชาญในการส่งเสริมและการ

พฒันาการน าความรู้ไปใช ้ในส่วนของผลิตภณัฑข์อง Doshin 

 ความตกลงดงักล่าวยงัก าหนดให ้Doshin รับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 

จาก UiTM ท าการศึกษาและวจิยัเป็นระยะเวลาหน่ึง บนัทึกความตกลงดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้

เป็นเวลาสามปี และอาจขยายเวลาไดห้ากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ISO ออกมาตรฐานใหม่เพือ่ก าหนดปริมาณชีวภาพของผลิตภัณฑ์ยาง   

มืองเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด ์– องคก์ารมาตรฐานสากล (The International Organization 

for Standardization หรือ ISO) ไดอ้อกมาตรฐานสากลใหม่ ในการก าหนดปริมาณชีวมวล 

(ชีวภาพ) ของยางและผลิตภณัฑย์าง ตามขอ้เสนอท่ียืน่โดยญ่ึปุ่น ทั้งน้ี มาตรฐาน ISO 19984-

2:2017 ก าหนดวธีิวดัปริมาณคาร์บอนชีวภาพในยางและผลิตภณัฑย์าง ซ่ึงรวมโพลิยริูเทน 

วธีิการวดัจะเนน้อะตอมของคาร์บอนในยางหรือในผลิตภณัฑย์าง และก าหนดวา่ส่วนประกอบท่ี

มีคาร์บอนอยูน่ั้น เป็นชีวภาพหรือไม่ โดยตดัสินจากความเขม้ขน้ของคาร์บอน -14 ซ่ึงเป็น

ไอโซโทปกมัมนัตรังสี ทั้งน้ี มาตรฐาน ISO 19984-2:2017 ครอบคลุมยางและผลิตภณัฑย์าง เช่น 

วตัถุดิบ วสัดุ และผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป   



 

 

จีนจะน าเข้ายาง 300,000 ตนัจากกมัพูชา   

Pol Sopha อธิบดีกรมยาง ภายใตก้ระทรวงเกษตรของกมัพชูา เปิดเผยวา่ บริษทัจีนแห่งหน่ึงก าลงั

มีแผนท่ีจะน าเขา้ยาง 300,000 ตนั จากกมัพชูา ภายในตน้ปีหนา้ ความเคล่ือนไหวดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัแผนของรัฐบาลกมัพชูาท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อส่งออกยางโดยตรงไปยงัจีน 

 Sopha กล่าววา่ กมัพชูาประเมินวา่จะไม่สามารถผลิตยางในปริมาณดงักล่าวไดท้นั แต่ก็

ยนิดีท่ีบริษทัดงักล่าวตอ้งการน าเขา้จากกมัพชูา กมัพชูามีพื้นท่ีปลูกยาง 430,000 เฮกตาร์ และมี

เป้าหมายท่ีจะส่งออกยางใหไ้ด ้190,000 ตนั ภายในปลายปีน้ี 

 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปีน้ี กมัพชูาส่งออกยาง 80,000 ตนั ส่วนใหญ่ส่งออกไปเวยีดนาม 

มาเลเซีย และสิงคโปร์ ราคายางของกมัพชูาเหมือนราคายางในมาเลเซีย เวยีดนาม และไทย แต่

ค่าขนส่งท าใหร้าคาผลิตภณัฑใ์นตลาดสูงกวา่ 

 ในเดือนตุลาคม ศกน้ี กมัพชูา ซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาชิก 11 ประเทศ ของสมาคมกลุ่ม

ประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries หรือ 

ANRPC) ซ่ึงประกอบดว้ย กมัพชูา จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรี

ลงักา ไทย และเวยีดนาม จะเขา้ร่วมการประชุมประจ าปี เพื่อหารือเร่ืองการเปล่ียนแปลงของการ

แปรรูปยางในโลก ทั้งน้ี กมัพชูาเคยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมดงักล่าว เม่ือปี 2015 

 Sopha กล่าววา่ การประชุมดงักล่าว ไม่เพียงแต่หารือเร่ืองราคาและตลาดส าหรับกมัพชูา

เท่านั้น แต่สมาชิก ANRPC ทั้งหมดจะไดรั้บประโยชนจ์ากการหารือเร่ืองยางอีกดว้ย 

 

 

 

 


